



THÔNG CÁO VỀ BUỔI ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HÀNG NĂM KẾT HỢP (CAPER) Năm tài khóa 2021-2022

THÔNG CÁO NÀY THEO ĐÂY ĐƯỢC PHỔ BIẾN rằng Hội Đồng Thành Phố Milpitas sẽ tổ chức một buổi điều trần công cộng kết hợp hình thức trực tiếp tại Tòa Thị Chánh Milpitas, 455 E. Calaveras Blvd, và trực tuyến thông qua hội nghị web/hội thảo trực tuyến trên Zoom, vào lúc **7:00 tối thứ Ba, ngày 20 tháng Chín năm 2022**, hoặc ngay sau đó, để xem xét phê duyệt Dự Thảo Báo Cáo Đánh Giá Hiệu Quả Hàng Năm Kết Hợp (Consolidated Annual Performance Evaluation Report, CAPER) của Thành Phố Milpitas.

CAPER một năm của Thành Phố là báo cáo về các Chương Trình và Hoạt Động Trợ Cấp Phát Triển Cộng Đồng (Community Development Block Grant, CDBG) được thực hiện trong năm triển khai chương trình 2020-2021 vừa qua. Báo cáo bao gồm: 1) Tóm Tắt Kết Quả Đạt Được, 2) Các Nguồn Lực Sẵn Có Và Việc Tận Dụng Các Nguồn Lực, 3) Tình Trạng Các Hành Động Được Thực Hiện Trong Năm Để Thực Hiện Mục Tiêu Và Mục Đích Của Thành Phố, 4) Khẳng Định Việc Xúc Tiến Nhà Ở Công Bằng, 5) Kết Quả Đạt Được (Các Hộ Gia Đình Và Người Được Hỗ Trợ), 6) Phản Tự Đánh Giá Của Thành Phố Về Tiến Độ Đạt Được Trong Nhiệm Vụ Xác Định Và Giải Quyết Các Nhu Cầu Và Mục Đích Ưu Tiên, và 7) Nhận Xét Của Công Dân Và Đánh Giá Của Công Chúng.

Bản sao của Dự Thảo CAPER sẽ được cung cấp trực tiếp tại nơi tiếp đón ở Tòa Thị Chánh và trực tuyến để công chúng xem xét tại <http://www.milpitas.gov/milpitas/departments/federal-program-community-development-block-grant-cdbg/>

CÔNG CHÚNG QUAN TÂM CÓ THỂ góp ý công khai trong buổi điều trần công cộng theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hội thảo trực tuyến trên Zoom, bằng cách làm theo hướng dẫn được liệt kê trong nghị trình họp của Hội Đồng Thành Phố, hoặc gửi văn bản góp ý trước buổi điều trần qua email cho Lục Sự Thành Phố qua địa chỉ CityClerk@milpitas.gov. Xin lưu ý rằng các văn bản góp ý sẽ không được đọc trong cuộc họp. Các văn bản góp ý sẽ được phân phối kỹ thuật số tới Hội Đồng Thành Phố và sẽ là một phần của ký lục công khai của cuộc họp này.

Để biết thêm thông tin hoặc thư từ bằng văn bản, hãy liên hệ với Robert Musallam, Viên Chức Điều Hành Nhà Ở và Dịch Vụ Khu Xóm qua số (408) 586-3275, rmusallam@milpitas.gov

Thời gian xem xét và góp ý của công chúng đối với Dự Thảo CAPER sẽ là từ ngày 2 tháng Chín đến ngày 20 tháng Chín năm 2022.

Theo Đạo Luật Người Khuyết Tật Hoa Kỳ, Thành Phố Milpitas sẽ có những nỗ lực hợp lý để điều chỉnh phù hợp cho người khuyết tật. Nếu quý vị cần sự điều chỉnh đặc biệt, vui lòng liên hệ với Robert Musallam qua số (408) 586-3275 hoặc rmusallam@milpitas.gov

Suzanne Guzzetta
Quyền Lục Sự Thành Phố
Ngày Công Bố: Ngày 2 tháng Chín năm 2022